



CẢNH SÁT TRƯỞNG- ĐIỀU TRA VIÊN DON BARNES

PHÁT HÀNH NGAY THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ban Công Vụ Cảnh Sát Quận Cam, 714-904-7042

Danh tính nạn nhân và nghi phạm trong vụ án mạng hai người và vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát tại San Juan Capistrano

SANTA ANA, CALIFORNIA (ngày 10 tháng 7, 2024): Các điều tra viên của Cảnh Sát Quận Cam đang công bố thêm chi tiết về vụ án mạng hai người và vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát ngày hôm qua tại thành phố San Juan Capistrano.

Danh tính nạn nhân:

- Antoinette Gerdvil, 79 tuổi, cư ngụ tại San Juan Capistrano
- Ronald Walter Gerdvil, 77 tuổi, cư ngụ tại San Juan Capistrano

Danh tính nghi phạm:

- Joseph Brandon Gerdvil, 41 tuổi, cư ngụ tại San Juan Capistrano

Vào thứ Ba, ngày 9 tháng 7 năm 2024, lúc 7:36 sáng, các cảnh sát viên đã được điều động đến một vụ tấn công gia đình gần khu phố 32000 trên đường Alipaz tại thành phố San Juan Capistrano. Vài phút sau, các cảnh sát viên đến địa chỉ được điều động và phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng, các thi thể bị chặt đầu và biến dạng của Ronald và Antoinette Gerdvil, con chó của cặp vợ chồng cũng bị chặt đầu.

Lúc 7:42 sáng, Trung Tâm Điều Động của Cảnh Sát thông báo cho các cảnh sát viên tại hiện trường rằng có một người đàn ông dính máu đang đuổi theo một công nhân bảo trì trong cùng khu vực. Ngay sau đó, Trung Tâm Điều Động của Cảnh Sát thông báo rằng người đàn ông dính máu đã cướp xe golf của công nhân bảo trì và rời khỏi khu vực theo hướng không xác định.

Lúc 7:51 sáng, một Nhân Viên Dịch Vụ Cộng Đồng của Cảnh Sát phát hiện người đàn ông dính máu đang lái xe golf trên đường Calle Arroyo gần lối ra đường dành cho xe đạp.

Lúc 7:52 sáng, một Cảnh Sát Viên, người đang ở hiện trường ban đầu của vụ giết hai người, đến khu vực Calle Arroyo gần đường xe đạp và tiếp cận nghi phạm. Một vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát đã xảy ra.

Nhân viên cảnh sát đã cung cấp sự hỗ trợ y tế cho nghi phạm cho đến khi Lực Lượng Cứu Hỏa Quận Cam đến và đưa anh ta đến một bệnh viện địa phương, nơi anh ta hiện đang trong tình trạng ổn định.



CẢNH SÁT TRƯỞNG- ĐIỀU TRA VIÊN DON BARNES

Trong quá trình điều tra tiếp theo, các điều tra viên biết được hai nạn nhân là cha mẹ của nghi phạm.

Ngay khi Joseph Gerdvil được các bác sĩ xác nhận đủ sức khỏe để giam giữ, anh ta sẽ được chuyển đến nhà tù của Cảnh Sát Quận Cam, nơi sẽ bị buộc tội hai tội danh CPC 187(a) – Giết Người. Các cáo buộc và các tình tiết tăng nặng khác có thể sẽ được thêm vào trước khi cuộc điều tra này kết thúc.

Ai có thông tin liên quan đến vụ giết hai người được khuyến khích gọi đến đường dây không khẩn cấp của Cảnh Sát tại 714-647-7000. Các thông tin nặc danh có thể được gửi qua Tổ chức Ngăn chặn Tội phạm Quận Cam bằng cách truy cập trang web **ocsheriff.gov/occrimestoppers** hoặc gọi 855-847-6227. Ngoài ra, ai có thông tin về vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát được khuyến khích gọi cho Văn Phòng Biện Lý Quận Cam tại 714-834-3600.

###